

Liên Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam - TGP Boston

-:-:-

Biên bản cuộc họp HĐMV/ LCD

Hôm nay Thứ Bảy ngày 20/01/2018 vào lúc 10:20AM tại (20 Roseland St.) Hội Trường Nhà Xứ của GX Thánh Mark, Dorchester, MA.02124.

Bắt đầu khai mạc với bài Thánh ca: Niềm Tâm Sự.. và Cha Giuse Nguyễn Tuấn Linh dâng lời nguyện.(sau khi HĐMV/ LCD dùng café, ăn sáng xong)

Kế đến là lời chào mừng Quý Cha, HĐMV/LCD, Đại diện các HĐ/CGTH của Cha Giuse...

Các Thành phần tham dự gồm có Cha Nguyễn Tuấn Linh, Điều Hợp Viên, cùng với Ông Trần Phúc Trường điều hành cuộc họp, Các Thành Viên khác là chị Lê thị Du(CBMCG Chelsea), Bà Ngọc Ánh, Bà Hạnh, Bà Hoa(CTDS), A Phạm Minh Cương, A Nguyễn Ân, A Phạm Minh, A Nguyễn Danh(LMTT Chelsea), chị Nguyễn t. Thê(CBMCG Malden), A Huy Hùng, A Nguyễn Đức Long, A Vũ Ninh, Ô Đỗ Minh Sung(LMTT Dorchester), A Nguyễn Dung, Ô Nguyễn Xuân Tiến, A Chu Hiệp, Ô Quan Văn Thành,A Nguyễn Thượng Tuấn, Cha Đào Thanh Khánh, A Nguyễn Phương, A Phạm Q Định, A Đinh Thành,A Lê Trọng Hiếu, A Nguyễn Thiện, Chị Nguyễn Đính, A Nguyễn Cường, Cha Trần Văn Bản và Nguyễn Thái Bình.

Qua lời mở đầu, Cha Linh cập nhật nhiệm kỳ Phối Trí Viên, kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ cũng như sự hiệp nhất của các CD, cha cũng đã cho mọi người biết 'Bài Sai' từ TGP cho đến ngày 01/06/2021. Và thời gian bầu cử BCH/HĐMV LCD sẽ vào ngày 21/ 04/2018 và nhiệm kỳ là 3 năm(2018-2021).

Tiếp đến, thủ tục Bầu Cử: Ban Bầu Cử gồm có A. Nguyễn Dung, A.Nguyễn Thiện và Ô. Trần Phúc Trường. Ban Bầu Cử sẽ soạn thảo các tiêu chuẩn và điều lệ...

Kế đến là phần rút ưu, khuyết điểm CT tổ chức Thánh Lễ Kính CTTĐ/VN 2017 vừa qua: 1- Đường Rước Kiệu CTTĐ quá ngắn, 2- Kinh CTTĐVN đã in mà không đọc, 3- Cần có thêm 1 thầy làm MC cùng với cha Linh, 4- Người đọc Lời Nguyện GD trong Thánh Lễ cần được tuyển chọn và tập dợt để tránh trục trặc kỹ thuật cũng như âm điệu không hoà hợp, 5-BTC cần có giờ hàn huyên sau Thánh Lễ, 6- Lời cảm ơn nên ngắn gọn...7- Thời gian giới hạn, nên không bố trí các công việc được đầy đủ và trọn vẹn, 8- Không có sự hiện diện của Đoàn TNTT, Thanh Niên, (hệ thống tổ chức TNTT không có BCH Liên Đoàn, chỉ có BCH Miền, vì thế cần có lời mời đến các Xứ Đoàn, và cần nhắc nhở về ý thức để thể hiện sự góp mặt, 9- Nên có thêm phần hoạt cảnh... Đặc biệt là phản ảnh từ BC High: Good Relationship! Và cần có Thư Cảm Ơn BC High.

Thanh toán các chi phí Thánh Lễ Kính CTTĐ/VN 2017/ Báo cáo Tài Chánh LCD do anh Tổng Thủ Quỹ Phạm Minh Cường, (chi tiết được trình bày trong bản Chi/Thu).

Chương Trình Kiệu Đức Mẹ 2018, sẽ họp vào lúc 7:00PM ngày Thứ Tư 24/01/18 tại 66 Brook Drive Boston MA. Thảo luận Viễn Tượng, Mục Tiêu Hoạt Động và Nguyên Tắc Hướng Dẫn Kiện toàn Cơ Cấu (Nghiên cứu thêm để thực hành).

Đề nghị chương trình Thường Huấn (Tâm Linh) hàng năm cho BMV các CĐ, Cha Đào Thanh Khánh đồng ý tổ chức và sẽ có chương trình sau.

Cuối cùng Ông Trưởng đúc kết các ý tưởng mời các Đoàn LMĐT và Hội Các BMCG tổ chức Liên Đoàn, cả TNTT nữa.

Phiên họp HĐMV/LCĐ kỳ tới: Thứ Bảy 21/04/2018 lúc 10:00AM tại Hội trường Nhà Thờ Saint Mark, Dorchester, MA.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12:05PM cùng ngày sau khi hát Kinh Hoà Bình cùng với Phép Lành từ cha Nguyễn Tuấn Linh và sau đó mọi người mừng Tiệc Tất Niên.

This document was created with
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com